

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 680 /UBND-TNMT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v xem xét nội dung kiến nghị của
Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam

Kính gửi: Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam.

(Địa chỉ: Số nhà 45 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được Văn bản số 02/CV-HHNVN ngày 30/7/2024 của Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam; nội dung kiến nghị liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành).

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 170/BC-TTr.NV2 ngày 21/10/2024 về việc kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có ý kiến và chỉ đạo như sau:

1. Đơn của Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam (trước kia là Hội người họ Nguyễn Việt Nam), nội dung đề nghị liên quan đến việc thu hồi quyết định giao đất cho Hội người họ Nguyễn Việt Nam thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các Sở ngành, UBND thị xã Thuận Thành và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết. Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã có văn bản tự nguyện trả lại đất và toàn bộ tài sản trên đất hiện có để giao cho UBND thị xã Thuận Thành quản lý theo quy hoạch để chuyển thành công trình tâm linh mới có ý nghĩa cộng đồng phù hợp khu di tích lịch sử Quốc gia “Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương” và cam kết không đơn thư, kiến nghị, khiếu nại về sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản đình chỉ việc giải quyết đơn của Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam; chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu, hướng dẫn để giao khu đất và công trình trên đất cho UBND thị xã Thuận Thành thực hiện dự án công trình văn hoá, tâm linh... theo đúng quy hoạch, phù hợp với quần thể Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương. Quá trình xem xét, giải quyết đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam lại tiếp tục có kiến nghị với 02 nội dung: (1) Bồi thường số tiền cho Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam để họ Nguyễn Việt Nam có tiền mua đất ở nơi khác, xây dựng Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam; (2) Chuyển đổi công trình Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam đã xây dựng dở dang thành công trình tâm linh khác của tỉnh, tránh lãng phí.

